



ข่าวสาร

# ศรีพิบูลฯ

ฉบับที่ ๕๖

ปีการศึกษา ๒๕๕๖

วันศุกร์ที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๖

\*\*\*\*\*

## มูลนิธิราเคิล ออฟไลฟ์ มอบโล่รางวัลขอบคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม



เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ ดร.ปรีชา เรืองจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก มอบโล่เกียรติคุณแก่มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยมี ผศ.วราภรณ์ ชื่อประดิษฐ์กุล รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นผู้รับมอบ เพื่อแสดงความขอบคุณหน่วยงานที่มีส่วนร่วมสนับสนุนการจัดโครงการ “หนึ่งใจ ติวให้น้อง” ครั้งที่ ๔ ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ มรพส. ดำเนินการโดยมูลนิธิราเคิลออฟไลฟ์ (MOL) ในชุดกระทรวงมหาดไทย อุดรรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ร่วมกับ บริษัท ไอสอท จำกัด และจังหวัดพิษณุโลก จัดขึ้นเมื่อวันที่ ๑ สิงหาคมที่ผ่านมา

## ขอเชิญบุคลากรสายวิชาการ ร่วมโครงการเสวนาการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จะจัดโครงการเสวนา “การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ” ในวันจันทร์ที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ท.๒๐๙ อาคารที่ปวิศ-มรพส. ส่วนทะเลแก้ว เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจในการเขียนผลงานทางวิชาการ และเปิดโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้แก่บุคลากรสายวิชาการ ในงานนี้ ได้รับเกียรติจาก ศ.เกียรติคุณ ดร.วิสุทธิ ไข่มไฉน, ศ.ดร.เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์, ศ.ดร.อานนท์ บุญยะรัตเวช, ศ.ดร.ผดุง อารยะวิบูลย์, ศ.ดร.ไพบุลย์ วิวัฒน์วงศ์วนา และศ.ดร.มนิรัตน์ จันทนะผะลิน เป็นวิทยากร จึงขอเชิญบุคลากรสายวิชาการเข้าร่วมเสวนา ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว



มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จัดพิธีปิดการแข่งขันกีฬาระหว่างคณะ “พิบูลเกมส์” ประจำปี ๒๕๕๖ ในวันเสาร์ที่ ๓๑ สิงหาคมนี้ ณ สนามกีฬาพระองค์ดำ มรพส. ส่วนทะเลแก้ว เวลา ๑๐.๐๐ น. พบกับการแข่งขันฟุตบอลชิงที่ ๓ ระหว่างคณะครุศาสตร์ - คณะวิทยาศาสตร์ฯ เวลา ๑๔.๐๐น. ฟุตบอลนัดชิงชนะเลิศ ระหว่างคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม - คณะมนุษยศาสตร์ฯ และในเวลา ๑๖.๐๐ น. ขอเชิญรับชมการโชว์เชียร์ ของนักศึกษา ทั้ง ๖ คณะ และพิธีปิดการแข่งขันในเวลา ๑๘.๐๐ น. จึงขอเชิญชวน คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา มรพส. ร่วมชมและเชียร์นักกีฬา ในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

## ควจ. จัดสัมมนา “ทิศทางการจัดการเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน” เปิดโลกทัศน์แก่นักศึกษา สร้างมุมมองใหม่สู่ AEC. ปีพุทธศักราช ๒๕๕๘



เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ คณะวิทยาการจัดการ มรพส. จัดโครงการสัมมนาในหัวข้อ “ทิศทางการจัดการเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” ณ ห้องประชุม ท.๒๐๙ อาคารทีปวิศ- มรพส. ส่วนทะเลแก้ว โดยได้รับเกียรติจาก **ผศ.สุพจน์ พุกกะวัน** และ **ผศ.นิพนธ์ ปทุมศิริ** เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในทุกด้านของประเทศไทยเพื่อก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC.) ในปีพุทธศักราช ๒๕๕๘ ซึ่งได้รับความสนใจจากนักศึกษาสาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการทั่วไป และผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาฯ จำนวนมาก

## สาขาวิชาศิลปกรรมศาสตร์ คมส. จัดโครงการพัฒนานักศึกษาด้านดนตรี หัวข้อ “การใช้เทคโนโลยีควบคุมเสียงบรรเลงด้วยการแสดงดนตรีแจ๊ส”



เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ **ผศ.ดร.สกล เกิดผล รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มรพส.** เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเทคโนโลยีดนตรี “การใช้เทคโนโลยีควบคุมเสียงบรรเลงด้วยการแสดงดนตรีแจ๊ส” ณ อาคารนันทิรมรพส. ส่วนวังจันทน์ วิทยาการโดย **กลุ่มศิลปิน พันธวัจน์ แอนด์ เดอะบราเทอร์** ซึ่งเป็นนักดนตรีมืออาชีพผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรี และอาจารย์สอนดนตรีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับความสนใจจากนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีสากล และดนตรีศึกษาร่วมรับฟังเป็นจำนวนมาก โดยภาคเช้ามีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านเทคนิคการบรรเลงดนตรี และวิทยากรได้แนะนำแนวทฤษฎีแนวปฏิบัติที่ถูกต้อง ภาคบ่ายเป็นการแสดงมินิคอนเสิร์ตจากวิทยากรเพื่อสร้างแรงบันดาลใจแก่นักศึกษา โครงการดังกล่าวจัดโดย **สาขาวิชาศิลปกรรมศาสตร์** เพื่อเสริมสร้างทักษะด้านการบรรเลงดนตรีแก่นักศึกษาที่สนใจ ซึ่งจะได้นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาพัฒนาขีดความสามารถของตนเอง อีกทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายทางดนตรีกลุ่มภาคเหนือซึ่งจะได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันต่อไปในอนาคต

▶▶ ตามที่ **มหาวิทยาลัยฯ** จะจัดโครงการ **“สานสัมพันธ์ มรพส. กับ สื่อมวลชนจังหวัดพิษณุโลก”** ในวันที่ **๕ กันยายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๘.๐๐ น.** ณ **หอประชุมศรีวิชัยโชติ มรพส. ส่วนทะเลแก้ว** จึงขอเรียนเชิญผู้บริหารฯ, ผู้อำนวยการศูนย์ สำนัก / สถาบัน, หัวหน้างาน ร่วมงานดังกล่าว และขอความอนุเคราะห์สนับสนุนของรางวัลเพื่อใช้ในการจับสลากในงานฯ โดยติดต่อส่งของขวัญได้ที่ **งานประชาสัมพันธ์ ชั้น ๑ อาคารทีปวิศ- มรพส. ส่วนทะเลแก้ว (แต่งกายด้วยชุดโทนสีเขียวสวยงาม)**